



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันอังคารที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 39

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ฟื้นชีวิตหลังสึนามิลด ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกระบี่

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 20 กุมภาพันธ์ 2550 09:17 น.

หากย้อนอดีตไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาหลายคนคงจะจำภาพที่ประเทศไทยเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแห่งการสูญเสียและการพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอย่างไม่มีวันหวนกลับมากับโศกนาฏกรรมคลื่นยักษ์สึนามิได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็ทำให้แต่ละครอบครัวต้องต่อสู้และดิ้นรนอย่างหนักเพื่อฟื้นฟูฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวให้กลับมาเหมือนเดิม

ในขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องทำงานหนัก ปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือไม่มีใครเลี้ยงดูลูก ดังนั้น การนำลูกไปฝากไว้ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระได้ ทว่า สิ่งก็ตามมาคือ บรรดาศูนย์เด็กเล็กที่มีอยู่ไม่ได้มาตรฐานอย่างที่ควรจะเป็น

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัท มีดจ้อห์นสัน ประเทศไทย จึงร่วมกับมูลนิธิพัฒนา และม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดตั้ง **"โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"** ใน อ.กระบี่ จ.

พังงา ภายใต้โครงการ Mead Johnson Helping Hand เพื่อให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่ถูกต้องอย่างที่ต้องการเป็น



ดร.พัฒนา ชัชพงศ์ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ผู้จัดการหลักสูตรสำหรับโครงการพัฒนาเด็กเล็ก ได้อธิบายว่าหลักสูตรที่จัดทำขึ้น จะยึดเด็กเป็นตัวตั้ง และพยายามส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากทรัพยากรที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะธรรมชาติในท้องถิ่น

ทั้งนี้ ศูนย์เริ่มทำงานตั้งแต่เดือนต.ค.49 ที่ผ่านมาด้วยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ให้แก่ครูที่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ 40 คนจาก 11 ศูนย์เด็กเล็ก และหน่วยงานราชการใน อ.กระบุรี โดยการประเมินผลจะมีการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าครูที่เลี้ยงมีความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรการเรียนการสอนไปใช้ได้จริง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่ปรับศูนย์ เช่น การทาสี มุงหลังคาใหม่เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และแบ่งส่วนห้องเรียนเป็นมุมการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กด้วย

“เราต้องการให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เด็กจะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้าน สติปัญญา อารมณ์ สังคม เมื่อโตขึ้นจะได้ไม่เข้ามาทำร้ายชุมชน สังคมและประเทศชาติ” ดร.พัฒนาแจกแจง



ด้านจันธิรา มาดอาดำ ครูที่เลี้ยงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งศรธรรม หนึ่งในครูที่เข้ารับการอบรมแล้วว่า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งศรธรรมมีเด็กที่ผู้ปกครองนำมาฝากเลี้ยงทั้งหมด 64 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 3-6 ขวบ เพราะพ่อแม่บางคนต้องออกไปทำงาน จึงไม่ค่อยมีเวลามาดูแลลูกจึงต้องนำมาฝากเลี้ยงไว้ที่ศูนย์

ทั้งนี้ ในช่วงแรกเด็กๆทุกคนจะร้องไห้ไม่อยากมาโรงเรียน เพราะที่ศูนย์มีสภาพที่น่ากลัวไม่มีสีสันไม่มีของเล่น แต่ภายหลังจากที่ได้มีการพัฒนาอย่างถูกต้องแล้ว เด็กอยากที่จะมาโรงเรียนและเด็กๆทุกคนมีความสุขเวลาที่ให้ทำกิจกรรม โดยเฉพาะมีมุมการเรียนรู้ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นมุมวิทยาศาสตร์ มุมของเล่น มุมนิทาน รวมทั้งบรรยากาศภายในศูนย์มีสีสันที่สดใสที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น

ขณะที่วาสนา บุญสวน คุณแม่ของน้องฟีฟา เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ศูนย์พัฒนาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มสื่อการเรียนรู้ ทำให้ลูกสาวอยากที่จะมาโรงเรียนทุกวัน และสิ่งหนึ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้

ชัดเจนคือ ลูกสาวพูดเพราะและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้

“ก่อนที่จะมีการพัฒนาศูนย์ลูกสาวพูดจาไม่ค่อยเพราะ แต่หลังจากที่มีการพัฒนาแล้ว น้องฟีฟาพูดเพราะขึ้น และทุกเช้าน้องฟีฟาจะลุกขึ้นมาแต่งตัวไปโรงเรียนเอง และหลังจากกลับจากโรงเรียนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างและก็นำท่าเต้นและเพลงที่ครูสอนมาร้องและเต้นให้ดู สำหรับคนที่ เป็นแม่ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมากแค่ไหน แต่เมื่อเห็นลูกมีความสุข และมีความสุขกับการไปโรงเรียนก็ถือว่าเป็นความสุขของแม่แล้ว”วาสนาเล่าด้วยน้ำเสียงสดใส